



ที่ มท ๐๘๐๙.๒/ ๑๕๕๕

สำนักงาน ก.ท.
ถนนนครราชสีมา
เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๙ สิงหาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ทหารือการคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดแทนตำแหน่งที่ว่าง
เรียน ประธาน ก.ท.จ. นครนายก

อ้างถึง ๑. ประกาศ ก.ท. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกกรรมการผู้แทนเทศบาลและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ในคณะกรรมการพนักงานเทศบาล พ.ศ. ๒๕๕๓
๒. หนังสือจังหวัดนครนายก ที่ นย ๐๐๒๓.๒/๑๕๖ ลงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑

ตามที่จังหวัดนครนายก รายงานว่า ก.ท.จ.นครนายก ในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ มีมติให้ทหารือ แนวทางปฏิบัติ กรณีการคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ใน ก.ท.จ.นครนายก แทนตำแหน่งว่าง ว่าดำเนินการถูกต้องตามประกาศ ก.ท. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข การคัดเลือกกรรมการผู้แทนเทศบาล และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพนักงานเทศบาล พ.ศ. ๒๕๕๓ หรือไม่ เนื่องจากในการคัดเลือก ดังกล่าว มีฝ่ายผู้ว่าราชการจังหวัดและส่วนราชการ เสนอชื่อบุคคล ที่สมควรได้รับการคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน ๑ คน และฝ่ายผู้แทนเทศบาลเสนอชื่อจำนวน ๑ คน และให้ผู้ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าว (๒ คน) เลือกกันเองให้ได้หนึ่งคน ตามตำแหน่งที่ว่าง และทหารือกรณีฝ่ายผู้ว่าราชการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ ไม่ได้เสนอชื่อ สามารถดำเนินการต่อไปได้หรือไม่ จึงทหารือแนวทางปฏิบัติ รายละเอียดปรากฏตามหนังสือที่อ้างถึง นั้น

สำนักงาน ก.ท. ขอเรียนว่า ก.ท. ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ พิจารณาแล้วมีความเห็น ดังนี้

ประเด็นที่ ๑ เห็นว่า ตามประกาศ ก.ท. เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก กรรมการผู้แทนเทศบาลและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการพนักงานเทศบาล พ.ศ. ๒๕๕๓ ไม่ได้กำหนดว่าต้องเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวนเท่าใด โดยในกรณีที่ผู้ทรงคุณวุฒิคนหนึ่งคนใดพ้นจากการเป็นกรรมการ ให้จัดให้มีการคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแทนโดยเร็ว และให้นำวิธีการคัดเลือกที่กำหนดในหมวดการคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ มาใช้บังคับโดยอนุโลม กล่าวคือ ฝ่ายผู้ว่าราชการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการ จะต้องเสนอชื่อบุคคลจำนวนหนึ่งและฝ่ายผู้แทนเทศบาล จะต้องเสนอชื่ออีกจำนวนหนึ่ง แล้วคัดเลือกให้เหลือจำนวน ๓ เท่า ของจำนวนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่ว่าง และให้ผู้ได้รับการเสนอชื่อเลือกกันเอง ดังนั้น เมื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิว่าง ๑ คน จะต้องมีการเสนอชื่อของทั้งสองฝ่ายแล้วคัดเลือกให้เหลือ ๓ คน จึงจะเป็นไปตามเจตนารมณ์ของประกาศ ก.ท. ข้างต้น เมื่อไม่ได้ดำเนินการ ตามขั้นตอนวิธีการดังกล่าว อันเป็นสาระสำคัญจึงต้องดำเนินการคัดเลือกใหม่

/ ประเด็นที่ ๒

ประเด็นที่ ๒ ผู้แทนเทศบาลเสนอชื่อบุคคลผู้ที่สมควรได้รับการคัดเลือก ๒ คน และฝ่ายผู้ว่าราชการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ ไม่ได้เสนอชื่อ สามารถดำเนินการต่อไปได้หรือไม่ เห็นว่า ขั้นตอนตามประกาศ ก.ท. ดังกล่าวกำหนดให้ผู้ว่าราชการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการ และฝ่ายผู้แทนเทศบาลเป็นผู้เสนอรายชื่อบุคคลที่สมควรได้รับการคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน ก.ท.จ. ทั้ง ๒ กลุ่ม ดังนั้น เมื่อไม่ได้ปฏิบัติตามที่หลักเกณฑ์กำหนดอันเป็นสาระสำคัญ ถือว่าไม่เป็นไปตามประกาศ ก.ท. ดังกล่าว จึงต้องยกเลิกแล้วดำเนินการใหม่ให้ถูกต้อง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายจอร์ ศรีชวนทัย)

รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

เลขาธิการ ก.ท.

สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
ส่วนมาตรฐานทั่วไปการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
โทร. ๐-๒๒๔๑-๙๐๐๐ ต่อ ๔๒๑๖
โทรสาร ๐-๒๒๔๑-๙๐๕๑
นายธีรวัฒน์ สนิทชน ๐๘-๑๐๕๑-๕๙๗๖